



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๒๑-๒๑๒๓)

ที่ กษ ๐๖๐๒/๑๑๙๑๙๓

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์” สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กองภารกิจหลักหรือเทียบเท่า ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด

ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม (ผู้อำนวยการสำนัก/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมรายละเอียด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดในแต่ละรอบการประเมินให้ทราบ ไปแล้วนั้น

ในการนี้ กองแผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ ขอปรับปรุงรายละเอียดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์” ระดับจังหวัด/เขต/หน่วยงานภารกิจหลัก สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยให้ทุกส่วนราชการ รวมถึงสำนักงานจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการปรับลดงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้มีผลต่อการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมปศุสัตว์ ขอแจ้งการปรับปรุงรายละเอียดค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่เมนูหลัก “การบริหารทรัพยากรบุคคล” หัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายสรวิศ ธานีโต
อธิบดีกรมปศุสัตว์

รายละเอียดการปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์
รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ *ระดับจังหวัด*

ขั้นตอน	เดิม	รายละเอียดที่ปรับปรุง
๑	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในระดับจังหวัด โดยมีทุกกลุ่มงานฯ ภายในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และทุกหน่วยงานของกรมฯ ที่อยู่ภายในจังหวัด เช่น ศูนย์ฯ/ด่านฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการในแต่ละชนิดสัตว์	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในระดับจังหวัด โดยมีทุกกลุ่มงานฯ ภายในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และทุกหน่วยงานของกรมฯ ที่อยู่ภายในจังหวัด เช่น ศูนย์ฯ/ด่านฯ <u>ร่วมเป็นคณะกรรมการ</u> โดยจำแนกทุกรายชนิดสัตว์ให้ชัดเจน (โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง)
๒	โครงการตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างน้อย ๒ ชนิดสัตว์	คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในระดับจังหวัด ทบทวนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด อย่างน้อย ๒ ชนิดสัตว์ โดยเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์จะต้องมีองค์ประกอบตามหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ระบุในข้อ ๓
๓	โครงการตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น อย่างน้อย ๑ ชนิดสัตว์	คงเดิม
๔	จัดส่งสรุปผลการพิจารณาการเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น ให้กองแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด (หลังปรับลดในชั้นคณะกรรมการฯ)	คงเดิม
๕	จังหวัดมีปัญหาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ (มีข้อร้องเรียน) เช่น สิ้นค้าสัตว์ ราคาตกต่ำ โรคระบาดสัตว์ ทารุณกรรมสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ โรงฆ่าเถื่อน ขอความช่วยเหลือ ฯลฯ และจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	คงเดิม

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ *ระดับเขต*

ขั้นตอน	เดิม	รายละเอียดที่ปรับปรุง
๑	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในระดับเขต และยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่ระดับเขตรับผิดชอบ ๒ ชนิดสัตว์	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในระดับเขต โดยมีทุกส่วนงานฯ ภายในสำนักงานปศุสัตว์เขต และทุกหน่วยงานของกรมฯ ที่อยู่ภายในเขต เช่น ศูนย์ฯ/ด่านฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยจำแนกทุกรายชนิดสัตว์ให้ชัดเจน (โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง)
๒	โครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของ ส.น.ส.ค. สอดคล้องกับงบประมาณที่กรมปศุสัตว์เสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในระดับเขต ทบทวนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับเขต อย่างน้อย ๒ ชนิดสัตว์ โดยเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์จะต้องมีองค์ประกอบตามหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ระบุในข้อ ๓
๓	โครงการตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ทุกจังหวัดในพื้นที่ระดับเขต ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ ชนิดสัตว์	คงเดิม

ขั้นตอน	เดิม	รายละเอียดที่ปรับปรุง
๔	จัดส่งสรุปผลการพิจารณาการเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น ของทุกจังหวัดในพื้นที่ระดับเขต ให้กองแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด (หลังปรับลดในชั้นคณะกรรมการฯ)	คงเดิม
๕	จังหวัดในพื้นที่ระดับเขตรับผิดชอบ มีปัญหาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ (มีข้อร้องเรียน) เช่น สิ้นค้าล้มตลาต ราคาตกต่ำ โรคระบาดสัตว์ ทารุณกรรมสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ โรงฆ่าเถื่อน ขอความช่วยเหลือ ฯลฯ และจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	คงเดิม

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ *ระดับกรม*

ขั้นตอน	เดิม	รายละเอียดที่ปรับปรุง
๑	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ภายในหน่วยงาน โดยจะต้องมีคณะทำงานเป็นรายชนิดสัตว์ (ไม่เป็นภาพรวมของหน่วยงาน)	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ภายในหน่วยงาน โดยต้องจำแนกคณะทำงานเป็นรายชนิดสัตว์ที่ชัดเจนและทุกชนิด (โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง และเป็ดไล่ทุ่ง)
๒	ทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อย ๒ ชนิดสัตว์ โดยจะต้องมีข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านปศุสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรฟาร์มทั้งหมด (ประเภท) ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง (GAP/GFM/ปลอดภัย) โรงงานทั้งหมด (ประเภท) โรงงานที่ผ่านการรับรอง(GMP/HACCP) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านปศุสัตว์ (GDP) ข้อมูลนำเข้าส่งออก ข้อมูลปริมาณการผลิต (Supply) และการตลาด (Demand) ภาวะโรคระบาดการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น	จัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านปศุสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรฟาร์มทั้งหมด (ประเภท) ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง (GAP/GFM/ปลอดภัย) โรงงานทั้งหมด (ประเภท) โรงงานที่ผ่านการรับรอง(GMP/HACCP) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านปศุสัตว์ (GDP) ข้อมูลนำเข้าส่งออก ข้อมูลปริมาณการผลิต (Supply) และการตลาด (Demand) ภาวะโรคระบาดการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น
๓	ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ทุกชนิดสัตว์ที่กรมปศุสัตว์ได้จัดทำจะต้องมีโครงการตามภารกิจของกอง/สำนัก ปรากฏอยู่ในทุกยุทธศาสตร์รายสินค้า	ทบทวนและจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อย ๒ ชนิดสัตว์ ซึ่งจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ที่คณะทำงานฯ ระดับกรมปศุสัตว์ได้จัดทำขึ้น โดยจะต้องระบุได้ว่าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของหน่วยงาน เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรการและโครงการอะไรบ้าง
๔	จำแนกเป้าหมายการดำเนินงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานประจำปี ๒๕๖๔ โดยจำแนกตามรายชนิดสัตว์	หน่วยงานสามารถจำแนกเป้าหมายและงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ที่ได้รับจัดสรร โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดทุกรายชนิดสัตว์
๕	กอง/สำนัก มีปัญหาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ (มีข้อร้องเรียน) เช่น ปัญหาสินค้าไม่มีคุณภาพ (พันธุ์สัตว์/พืชอาหารสัตว์/น้ำเชื้อ/วัคซีน/ฯลฯ) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรล่าช้า สิ้นค้าล้มตลาต ราคาตกต่ำ โรคระบาดสัตว์ เป็นต้น กอง/สำนักสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	กอง/สำนัก มีปัญหาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ (มีข้อร้องเรียน) เช่น ปัญหาสินค้าไม่มีคุณภาพ (พันธุ์สัตว์/พืชอาหารสัตว์/น้ำเชื้อ/วัคซีน/ฯลฯ) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรล่าช้า สิ้นค้าล้มตลาต ราคาตกต่ำ โรคระบาดสัตว์ เป็นต้น หน่วยงานสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลผ.กอง/สำนัก(ตามภารกิจหลัก)

ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(กสส./กพก./กผส./สทป./สพพ./สอส./สพส./สตส./อยส./สคบ./สสช./สทช./กสก.)

รอบที่ ๒/๒๕๖๓

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับกรม

น้ำหนัก : ร้อยละ ๕

คำอธิบาย : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับกรม หมายถึง การพิจารณาจากการดำเนินงานของกอง/สำนักตามบทบาทภารกิจหลักด้านส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ โดยมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมในคณะกรรมการขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ และจัดทำโครงการตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมปศุสัตว์ และทุกหน่วยงานสามารถจำแนกเป้าหมายและงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ที่ได้รับจัดสรร ภายใต้แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ทุกชนิดสัตว์

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาการจากการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้

ขั้นตอน	เกณฑ์การให้คะแนน	ระดับคะแนน
๑	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ภายในหน่วยงาน โดยต้องจำแนกคณะทำงานเป็นรายชนิดสัตว์ที่ชัดเจนและทุกชนิดสัตว์ (โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมืองและเป็ดไล่ทุ่ง)	๑
๒	จัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านปศุสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร ฟาร์มทั้งหมด(ประเภท) ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง (GAP/GFM/ปลอดภัย) โรงงานทั้งหมด(ประเภท) โรงงานที่ผ่านการรับรอง(GMP/HACCP) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านปศุสัตว์ (GDP) ข้อมูลนำเข้าส่งออก ข้อมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด(Demand) ภาวะโรคระบาด การเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น	๑
๓	ทบทวนและจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อย ๒ ชนิดสัตว์ ซึ่งจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ที่คณะทำงานระดับกรมปศุสัตว์ได้จัดทำขึ้น โดยจะต้องระบุได้ว่าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของหน่วยงาน เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรการและโครงการอะไรบ้าง	๑
๔	หน่วยงานสามารถจำแนกเป้าหมายและงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ที่ได้รับจัดสรร โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดทุกรายชนิดสัตว์	๑
๕	หน่วยงานมีปัญหาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ (มีข้อร้องเรียน) เช่น ปัญหาสินค้าไม่มีคุณภาพ (พันธุ์สัตว์/พืชอาหารสัตว์/น้ำเชื้อ/วัคซีน/ ฯลฯ) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรล่าช้า สินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ โรคระบาดสัตว์ เป็นต้น หน่วยงานสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑

หมายเหตุ : ระดับคะแนนแต่ละขั้นตอน จะมีค่าเท่ากับ ๑ คะแนน และเป็นอิสระต่อกัน ดังนั้นหากไม่ได้ดำเนินการในขั้นตอนใด จะปรับลดค่าคะแนน ๑ คะแนน เช่น หากดำเนินการเฉพาะขั้นตอนที่ ๕ แต่ไม่ได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๑-๔ ก็จะได้เพียง ๑ คะแนน ไม่ใช่ได้ ๕ คะแนน

เงื่อนไข :

๑. ขั้นตอนที่ ๑ กรณีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ภายในหน่วยงาน เป็นภาพรวมไม่จำแนกคณะกรรมการเป็นรายชนิดสัตว์ที่ชัดเจนและทุกชนิดสัตว์ ปรับลด ๐.๕ คะแนน และกรณีไม่มีการประชุมคณะกรรมการ ปรับลด ๐.๒ คะแนน

๒. ขั้นตอนที่ ๓ ค่าคะแนนของแผนขับเคลื่อนในแต่ละยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์เท่ากับ ๐.๕ คะแนน และกรณีไม่ได้ระบุความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับกรมปศุสัตว์ ปรับลด ๐.๒ คะแนน

๓. ขั้นตอนที่ ๔ หน่วยงานจะต้องจำแนกเป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๔ โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดทุกรายชนิดสัตว์

๔. ขั้นตอนที่ ๕ ให้หมายความรวมถึงการร้องเรียนทุกเรื่องด้านปศุสัตว์ กรณีมีข้อร้องเรียนและไม่สามารถบริหารจัดการได้ภายในเวลาที่กำหนด ให้ปรับลด ครั้งละ ๐.๑ คะแนน โดยการพิจารณาคะแนนจะใช้ข้อมูลของกอง/สำนัก เปรียบเทียบกับหลักฐานจากสำนักเลขานุการกรม และ Application DLD ๔.๐ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงกันยายน ๒๕๖๓) หากไม่มีข้อร้องเรียนต้องทำเป็นหนังสือบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร

หลักฐานประกอบการพิจารณา :

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ของหน่วยงาน โดยจะต้องมีคณะกรรมการเป็นรายชนิดสัตว์ที่ชัดเจนและทุกชนิดสัตว์ (ไม่เป็นภาพรวมของหน่วยงาน)

๒. ข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านปศุสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร ฟาร์มทั้งหมด(ประเภท) ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง (GAP/GFM/ปลอดภัย) โรงงานทั้งหมด (ประเภท) โรงงานที่ผ่านการรับรอง (GMP/HACCP) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านปศุสัตว์ (GDP) ข้อมูลนำเข้าส่งออก ข้อมูลปริมาณการผลิต (Supply) และการตลาด (Demand) ภาวะโรคระบาด การเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น

๓. แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของหน่วยงาน ๒ ชนิดสัตว์ ซึ่งจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ที่คณะกรรมการระดับกรมปศุสัตว์ได้จัดทำขึ้น โดยจะต้องระบุได้ว่าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของหน่วยงาน เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรการและโครงการอะไรบ้าง

๔. ตารางสรุปเป้าหมายการดำเนินงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงาน โดยจำแนกยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวนและจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของหน่วยงาน

๖. ตารางสรุปประเด็นข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์

ผู้รับผิดชอบ	หมายเลขโทรศัพท์
นายไพโรจน์ จิวบุญสร้าง	๐๘ - ๑๔๕๗ - ๘๖๐๗
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์	๐๒ - ๖๕๓ - ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๑

รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลของปศุสัตว์จังหวัด
ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รอบที่ ๒/๒๕๖๓

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด (ยกเว้น ปศจ.พท.กทม.)

น้ำหนัก : ร้อยละ ๕

คำอธิบาย : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด หมายถึง การพิจารณาจาก การดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ในการนำแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนราย ชนิดสัตว์ ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว นำไปขับเคลื่อนในระดับจังหวัด ได้แก่ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ซึ่งจะต้องมีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญด้านปศุสัตว์ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ด้านปศุสัตว์ (GPP) การศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก การบริหารจัดการ ปริมาณการผลิต (Supply) และการตลาด (Demand) เป็นต้น และจะต้องนำแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ที่ จังหวัดได้จัดทำไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณภายใต้ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด โดยใช้หลักในการตลาดนำการผลิต และสอดคล้องกับ ความเหมาะสมการเลี้ยงปศุสัตว์ของพื้นที่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา จากการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้

ขั้นตอน	เกณฑ์การให้คะแนน	ระดับ คะแนน
๑	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในระดับจังหวัด โดยมีทุกกลุ่มงานฯ ภายในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และทุกหน่วยงานของกรมฯ ที่อยู่ ภายในจังหวัด เช่น ศูนย์ฯ/ด่านฯ ร่วมเป็นคณะทำงานฯ โดยต้องจำแนกทุกรายชนิด สัตว์ให้ชัดเจน (โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง)	๑
๒	คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในระดับจังหวัด ทบทวนยุทธศาสตร์ รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด อย่างน้อย ๒ ชนิดสัตว์ โดยเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ จะต้องมียุทธศาสตร์ประกอบตามหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ระบุในข้อ ๓	๑
๓	โครงการตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้รับการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด/ท้องถิ่น อย่างน้อย ๑ ชนิดสัตว์	๑
๔	จัดส่งสรุปผลการพิจารณาการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น ให้กองแผนงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด (หลังปรับลดในขั้นคณะกรรมการฯ)	๑
๕	จังหวัดมีปัญหาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ (มีข้อร้องเรียน) เช่น สินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ โรคระบาดสัตว์ ทารุณกรรมสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ โรงฆ่าเถื่อน ขอความช่วยเหลือ ฯลฯ และจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	๑

หมายเหตุ : ระดับคะแนนแต่ละขั้นตอน จะมีค่าเท่ากับ ๑ คะแนน และเป็นอิสระต่อกัน ดังนั้นหากไม่ได้ดำเนินการ ในขั้นตอนใด จะปรับลดค่าคะแนน ๑ คะแนน เช่น หากดำเนินการเฉพาะขั้นตอนที่ ๕ แต่ไม่ได้ดำเนินการใน ขั้นตอนอื่นที่ ๑-๔ ก็จะได้เพียง ๑ คะแนน ไม่ใช่ได้ ๕ คะแนน

เงื่อนไข :

๑. ขั้นตอนที่ ๓ ในกรณีที่ไม่เสนอโครงการแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปรับลด ๐.๑ คะแนน
๒. ขั้นตอนที่ ๓ ในกรณีที่มีการปรับลดงบประมาณหรือตัดงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ **ให้ได้รับการยกเว้นไม่ปรับลดคะแนนโดยอนุโลม** ซึ่งต้องมีหลักฐานยืนยันจากสำนักงานจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
๓. ขั้นตอนที่ ๔ ให้ สนง.ปศจ.จัดส่งรายงานผลพิจารณาการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในชั้นคณะกรรมการฯงบประมาณ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้กองแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด (กผง.จะมีหนังสือแจ้งให้รายงาน) หากส่งล่าช้ากว่ากำหนด จะพิจารณาปรับลดคะแนน วันละ ๐.๑ คะแนน (นับจากวันลงรับหนังสือหรือสำเนาหนังสือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่กองแผนงานได้รับ)
๔. ขั้นตอนที่ ๕ ให้หมายความรวมถึงการร้องเรียนทุกเรื่องด้านปศุสัตว์ กรณีมีข้อร้องเรียนและไม่สามารถบริหารจัดการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ปรับลด ครั้งละ ๐.๑ คะแนน โดยการพิจารณาคะแนนจะใช้ข้อมูลของจังหวัดเปรียบเทียบกับหลักฐานจากสำนักเลขานุการกรม และ Application DLD ๔.๐ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงกันยายน ๒๕๖๓) หากไม่มีข้อร้องเรียนต้องทำเป็นหนังสือบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร
๕. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จะต้องส่งหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการประเมินตัวชี้วัดให้กองแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด หากส่งล่าช้ากว่ากำหนด จะพิจารณาปรับลดคะแนน วันละ ๐.๑ คะแนน จากคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดนี้

หลักฐานประกอบการพิจารณา :

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในระดับจังหวัด โดยมีทุกกลุ่มงานฯ ภายในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และทุกหน่วยงานของกรมฯ ที่อยู่ภายในจังหวัด เช่น ศูนย์ฯ/ด่านฯ ร่วมเป็นคณะทำงาน และต้องจำแนกเป็นรายชนิดสัตว์ (โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง) ไม่ใช่ภาพรวมของจังหวัด
๒. รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในระดับจังหวัด โดยในรายงานจะต้องมีประเด็นพิจารณาในเรื่อง การทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในระดับจังหวัด การทบทวนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ การเสนอโครงการและการปรับปรุงโครงการภายใต้งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น
๓. ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่จังหวัด อย่างน้อย ๒ ชนิดสัตว์ โดยจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมฯ และต้องมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้
 - ๓.๑ ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของรายชนิดสัตว์ที่นำมาจัดทำยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของจังหวัด เช่น ข้อมูลสถิติ(จำนวนสัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ฟาร์ม โรงฆ่า ฯลฯ จำแนกเป็นรายอำเภอ) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านปศุสัตว์ (GPP) ข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้านการปศุสัตว์ (SWOT) ข้อมูลปริมาณการผลิตด้านการปศุสัตว์ (Supply) และการตลาดด้านปศุสัตว์ (Demand) ฯลฯ
 - ๓.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
๔. โครงการตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น ประกอบด้วยหลักฐาน ๒ กรณี ดังนี้
 - ๔.๑ สำเนาหนังสือหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานจังหวัดหรือ กษ.จว. ที่อนุมัติโครงการและได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๒ สำเนาหนังสือหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานจังหวัดหรือ กษ.จว. แจ้งการปรับลดงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

๕. หนังสือถึงกองแผนงาน แจ้งผลการพิจารณาการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในชั้นคณะกรรมการธิการงบประมาณ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น

๖. ตารางสรุปประเด็นข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของ สนง.ปศจ.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์

ผู้รับผิดชอบ	หมายเลขโทรศัพท์
นายไพโรจน์ จีบุณยสร้าง	๐๘ - ๑๔๕๗ - ๘๖๐๗
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์	๐๒ - ๖๕๓ - ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๑

รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลของปศุสัตว์เขต
ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รอบที่ ๒/๒๕๖๓

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับเขต

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐

คำอธิบาย : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับเขต หมายถึง การพิจารณาการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต ในการนำแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และจัดทำแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่ระดับเขต ซึ่งจะต้องมีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญด้านปศุสัตว์ระดับเขต เช่น ผลผลิตทั้งหมดรวมจังหวัดด้านปศุสัตว์ (GPP) การศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก การบริหารจัดการปริมาณการผลิต (Supply) และการตลาด (Demand) เป็นต้น และต้องเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานแผนระดับเขต ให้ทุกจังหวัดนำแผนการขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ที่จังหวัดได้จัดทำไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด โดยใช้หลักในการตลาด นำการผลิต และสอดคล้องกับความเหมาะสมการเลี้ยงปศุสัตว์ของพื้นที่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้

ขั้นตอน	เกณฑ์การให้คะแนน	ระดับคะแนน
๑	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในระดับเขต โดยมีทุกส่วนงานฯ ภายในสำนักงานปศุสัตว์เขต และทุกหน่วยงานของกรมฯ ที่อยู่ภายในเขต เช่น ศูนย์ฯ/ด่านฯ ร่วมเป็นคณะทำงานฯ โดยต้องจำแนกทุกรายชนิดสัตว์ให้ชัดเจน (โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง)	๑
๒	คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในระดับเขต ทบทวนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับเขต อย่างน้อย ๒ ชนิดสัตว์ โดยเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์จะต้องมีองค์ประกอบตามหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ระบุในข้อ ๓	๑
๓	โครงการตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ทุกจังหวัดในพื้นที่ระดับเขต ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ ชนิดสัตว์	๑
๔	จัดส่งสรุปผลการพิจารณาการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น ของทุกจังหวัดในพื้นที่ระดับเขต ให้กองแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด (หลังปรับลดในขั้นคณะกรรมการฯ)	๑
๕	จังหวัดในพื้นที่ระดับเขตรับผิดชอบ มีปัญหาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ (มีข้อร้องเรียน) เช่น สินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ โรคระบาดสัตว์ ทารุณกรรมสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ โรงฆ่าเถื่อน ขอความช่วยเหลือ ฯลฯ และจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑

หมายเหตุ : ระดับคะแนนแต่ละขั้นตอน จะมีค่าเท่ากับ ๑ คะแนน และเป็นอิสระต่อกัน ดังนั้นหากไม่ได้ดำเนินการในขั้นตอนใด จะปรับลดค่าคะแนน ๑ คะแนน เช่น หากดำเนินการเฉพาะขั้นตอนที่ ๕ แต่ไม่ได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๑-๔ ก็จะได้เพียง ๑ คะแนน ไม่ใช่ได้ ๕ คะแนน

เงื่อนไข :

๑. การปรับลดคะแนนในขั้นตอนที่ ๓ และ ๕ จะปรับลดคะแนนเป็นร้อยละของจังหวัดในพื้นที่เขตนั้นๆ ดังนี้
เขต ๑ มีทั้งหมด ๘ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๑๓ คะแนน
เขต ๒ มีทั้งหมด ๙ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๑๒ คะแนน
เขต ๓ มีทั้งหมด ๘ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๑๓ คะแนน
เขต ๔ มีทั้งหมด ๑๒ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๐๙ คะแนน
เขต ๕ มีทั้งหมด ๘ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๑๓ คะแนน
เขต ๖ มีทั้งหมด ๙ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๑๒ คะแนน
เขต ๗ มีทั้งหมด ๘ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๑๓ คะแนน
เขต ๘ มีทั้งหมด ๙ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๑๒ คะแนน
เขต ๙ มีทั้งหมด ๕ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๒๐ คะแนน

๒. ขั้นตอนที่ ๔ ให้ สนง.ปศข.จัดส่งสรุปรายงานผลพิจารณาการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ในขั้นคณะกรรมการฯงบประมาณของทุกจังหวัด ให้กองแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด (กมผง.จะมีหนังสือแจ้งให้รายงาน) หากส่งล่าช้ากว่ากำหนด จะพิจารณาปรับลดคะแนน วันละ ๐.๑ คะแนน (นับจากวันลงรับหนังสือหรือสำเนาหนังสือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่กองแผนงานได้รับ)

๕. ขั้นตอนที่ ๕ ให้หาความร่วมมือถึงการร้องเรียนทุกเรื่องด้านปศุสัตว์ กรณีมีข้อร้องเรียนและไม่สามารถบริหารจัดการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ปรับลด ครั้งละ ๐.๑ คะแนน โดยการพิจารณาคะแนนจะใช้ข้อมูลสรุปของสนง.ปศข. เปรียบเทียบกับหลักฐานจากสำนักเลขานุการกรม และ Application DLD ๔.๐ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงกันยายน ๒๕๖๓) หากไม่มีข้อร้องเรียนต้องทำเป็นหนังสือบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร

หลักฐานประกอบการพิจารณา :

๑. คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในระดับเขต โดยมีทุกส่วนงานฯ ภายในสำนักงานปศุสัตว์เขต และทุกหน่วยงานของกรมฯที่อยู่ภายในพื้นที่เขต เช่น ศูนย์ฯ/ด่านฯ ร่วมเป็นคณะทำงานฯ โดยต้องจำแนกทุกรายชนิดสัตว์ให้ชัดเจน (โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง)

๒. รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในระดับเขต โดยในรายงานจะต้องมีประเด็นพิจารณาในเรื่อง การทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในระดับเขต การทบทวนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับเขต การเสนอโครงการและการปรับปรุงโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

๓. ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่เขต อย่างน้อย ๒ ชนิดสัตว์ โดยจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมฯ และต้องมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

๓.๑ ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของรายชนิดสัตว์ที่นำมาจัดทำยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของเขต เช่น ข้อมูลสถิติ(จำนวนสัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ฟาร์ม โรงฆ่า ฯลฯ จำแนกเป็นรายจังหวัด) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านปศุสัตว์ (GPP) ข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้านการปศุสัตว์ (SWOT) ข้อมูลปริมาณการผลิตด้านการปศุสัตว์ (Supply) และการตลาดด้านปศุสัตว์ (Demand) ฯลฯ

๓.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

๔. ตารางสรุปทุกจังหวัดในพื้นที่เขต ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น

๕. ตารางสรุปประเด็นข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของสำนักงานปศุสัตว์เขต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์

ผู้รับผิดชอบ	หมายเลขโทรศัพท์
นายไพโรจน์ จิวบุญสร้าง	๐๘ - ๑๔๕๗ - ๘๖๐๗
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์	๐๒ - ๖๕๓ - ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๑